

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đến năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kết luận số 01/KL/TW) đến năm 2024 như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn HĐND Tỉnh luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí thành viên Đảng đoàn HĐND Tỉnh, đại biểu HĐND Tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí là thành viên Đảng đoàn tham dự đầy đủ, nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu Kết luận 01-KL/TW, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm đảm bảo kế hoạch đề ra; tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, phân tích, chia sẻ kinh nghiệm để việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đạt được hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, thực chất.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn phối hợp với Đảng Khối các cơ quan Tỉnh lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cùng các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-

NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hoá*” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, học tập nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm.

II- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tổ chức học tập, thảo luận thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hằng năm (2022, 2023, 2024)

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên việc tổ chức học tập và thảo luận Chuyên đề hằng năm luôn được quan tâm, thực hiện tốt, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Việc học tập tổ chức bằng các hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức tại cơ quan; tỷ lệ tham dự học tập chuyên đề hằng năm luôn đạt 100% đảng viên. Việc học tập gắn với thảo luận được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, hầu hết đảng viên sau khi tiếp thu chuyên đề đều có tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận đều tập trung và bám sát vào những nội dung gợi ý theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Thông qua các đợt sinh hoạt, học tập các chuyên đề hằng năm, từng cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “*làm theo*” và “*nêu gương*” là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và chuyên đề hằng năm (2022, 2023, 2024)

Đảng đoàn phối hợp với Đảng Khối các cơ quan Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề cụ thể: Năm 2023, ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 24/03/2023 về học tập Chuyên đề năm 2023 "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh*". Năm 2024, ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 28/02/2024 về học tập Chuyên đề năm 2024 "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo*

đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp".

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cùng với tập thể, từng thành viên Đảng đoàn HĐND Tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo hoàn thành chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân đảm bảo thực chất, toàn diện, đồng bộ, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng, vừa đáp ứng quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn, thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị.

Các thành viên Đảng đoàn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Kết hợp giữa việc thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và việc làm cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Đảng đoàn phối hợp với Đảng Khối các cơ quan Tỉnh lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh chỉ đạo 100% đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và tự kiểm điểm việc thực hiện cam kết trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Chỉ đạo nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ gắn với quản lý đảng viên, bảo đảm đảng viên đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, vị trí việc làm. Quản lý chặt chẽ đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên là căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ nhiều kênh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tính gương mẫu của đảng viên trong công tác và cuộc sống; nâng cao tính Đảng, tính kỷ luật cho cán bộ, đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa

III - ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Công tác nghiên cứu, quán triệt Kết luận 01-KL/TW và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm đã được Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh tiến hành nghiêm túc đến từng thành viên Đảng đoàn, gắn với việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, các quy định, quy chế của Đảng. Qua đó, đã giúp các thành viên Đảng đoàn là lãnh đạo của các cơ quan: Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh hiểu rõ, nắm bắt sâu, vững chắc và đầy đủ những nội dung, góp phần quan trọng vào việc chấp hành nghiêm, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng.

2. Hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, như thời gian tiếp thu và thảo luận diễn ra trong cùng một ngày nên công tác nghiên cứu, phát biểu thảo luận chưa như mong muốn; một vài phát biểu ý kiến chưa đi sâu phân tích, đánh giá hoặc đề xuất giải pháp để nâng cao tính hiệu quả đối với công việc.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đến năm 2024 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy),
- Đ/c Ủy viên BTV phụ trách giám sát,
- Các Ủy viên Đảng đoàn,
- Lưu Đảng đoàn.

**T/M ĐẢNG ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Kim Tuyền